

แนวทาง แบบที่ 1

อาทิตย์ที่ 6 เทศกาลปีสถาปนา A

(ข้อมูลจากหนังสือ “แนวทางการวางแผนมิสซาว์นอาทิตย์” คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม)

พระคริสตเจ้าผู้เสด็จกลับคืนพระชนมชีพ

ท่ามกลางหมู่คณะของความรัก

พระธรรมล้ำลึกพระคริสตเจ้า : พระคริสตเจ้าประทับท่ามกลาง

ประชากรที่รักกัน

ท่าทีคริสตชน : การเป็นพยานถึงพระคริสตเจ้าด้วยความรัก

การดำเนินชีวิต : ปฏิบัติต่อผู้อื่นด้วยความรัก – หลีกเลียงคำพูด

ท่าทางที่ทำให้เกิดการแตกแยก

บทนำ

วันอาทิตย์นี้ พระคริสตเจ้าผู้เสด็จกลับเป็นขึ้นมาจากอสุภะองค์ให้กับหมู่คณะที่ประชุมกันว่า พระองค์ประทับอยู่ในหมู่คณะที่รักกัน และความรักของคนในหมู่คณะจะกลับเป็นพยานที่ดีที่สุดถึงพระคริสตเจ้าในสิ่งที่ทรงเป็นและกระทำสำหรับเรา ความเป็นที่พึง (เอกภาพ) เป็นผลของการแสดงความรักของสมาชิกในครอบครัวในหมู่คณะ หรือในวัด ซึ่งทุกคนมีส่วนร่วมสร้างเอกภาพให้เกิดขึ้นในสถาบันที่เราสังกัดอยู่

พระเจ้าทรงพอพระทัยมาก หากหมู่คณะที่ร่วมถวายบูชาขอบพระคุณมีความรัก มีความเป็นหนึ่งเดียวกัน และยิ่งไปกว่านั้นคริสตชนควรนำแนวคิดดังกล่าวไปสร้างความเป็นหนึ่งเดียวต่อบรรดาคริสตชนนิกายอื่นและศาสนิกชนที่นับถือศาสนาอื่นๆ

ฝั่งพระวาจา

บทอ่านที่ 1	กจ 8:5-8, 14-17	พวกเขาปกมือเหนือชาวสะมาเรีย และชาวสะมาเรียได้รับพระจิตเจ้า
เพลงสดุดี	สดด 65	พระราชกิจของพระองค์ยิ่งใหญ่
บทอ่านที่ 2	1 ปต 3:15-18	ถึงแม้จะสิ้นพระชนม์ พระองค์ทรงมีชีวิตในพระจิตเจ้า
พระวรสาร	ยน 14:15-21	เราจะวอนขอพระบิดาเพื่อพระองค์จะประทานพระผู้บรรเทาอีกองค์หนึ่งให้กับพวกท่าน

1. พระธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้า

1.1 พระคริสตเจ้าผู้กลับคืนชีพ ประทับอยู่ท่ามกลางหมู่คณะที่รักกัน

ในที่สุด พระคริสตเจ้าผู้กลับคืนชีพ ทรงประทับอยู่ต่อไปท่ามกลางประชากรของพระองค์เมื่อพวกเขารักกันและกัน ถ้าประชากรใหม่ตระหนักถึงพระคุณของการได้รู้พระราชกิจมหัศจรรย์ของพระองค์จริง พวกเขาจะรักพระองค์ ด้วยการถือตามพระบัญญัติ “จงรักพระเป็นเจ้า” และ “จงรักกันและกัน” และเพื่อให้ประชากรใหม่นี้รักกัน พระองค์จะประทานพระจิตเจ้า พระผู้บรรเทา พระจิตเจ้าแห่งความจริง

อีกไม่นาน โลกจะไม่เห็นพระองค์อีกต่อไป แต่เราจะเห็นเพราะพระองค์ทรงมีชีวิตและเรามีชีวิตเพราะการกลับคืนชีพของพระองค์ หมู่คณะจะแตกสาขาต่อไป รวมเอาคนทุกชาติทุกภาษา แม้กระทั่งชนชาติที่เคยเป็นศัตรูและเกลียดชังกันอย่างสะมาเรียกับชาวยิว ในที่สุดก็เข้ามาเป็นประชากรเดียวกันอาศัยน้ำของศีลล้างบาปและพระจิตเจ้า ความเชื่อเดียวกันจึงเป็นพื้นฐานของความรักและสมานรอยร้าวของความเกลียดชังและการแบ่งแยกทุกชนิด ไม่ว่าจะพื้นฐานะ เชื้อชาติภาษาหรือตระกูล ความเชื่อนำไปสู่ “การยอมรับพระบัญญัติ” และ “ผู้ใดยอมรับพระบัญญัติของพระเยซูเจ้าและนำไปปฏิบัติ คนนั้นรักเรา ผู้ใดรักเรา ผู้นั้นรักพระบิดา และเราจะรักผู้นั้นและแสดงตัวให้กับเขา”

ความรักเป็นคำพูดที่แทนการกระทำ แม้ว่าการกระทำจะออกมาจากความรู้สึกแบบหนึ่งก็ตาม ในหมู่คณะที่รักกัน ความรู้สึกต่อกันจึงมีศูนย์กลางที่ความเชื่อและความหวังเดียวกัน เหมือนกับคนในหมู่คณะที่ไม่ได้ผูกพันกันด้วยสายเลือด หากแต่เป็นความ

ผูกพันของจิตใจของคนที่ยังเกิดสู่ชีวิตใหม่ด้วยพระคุณของการไถ่กู้ที่มาจาก การสิ้นพระชนม์และการกลับคืนพระชนม์ชีพของพระเยซูเจ้า ความผูกพันต่อกันนี้จึงแสดงออกมาเป็นการกระทำ ตามความเป็นจริงของข้อเรียกร้องของสถานการณ์ชีวิตที่แตกต่างกันออกไป แต่จะต้องออกมาเป็นการกระทำ มิฉะนั้น ความรักจะเป็นเพียงคำพูดที่ไม่ได้มีความหมายเหมือนกับที่คิดกันแต่อย่างใด

1.2 “เราจะไม่ปล่อยให้พวกท่านต้องกำพว้า พระจิตเจ้าจะประทับอยู่กับพวกท่านตลอดไป”

พิธีบูชาขอบพระคุณวันอาทิตย์จึงเป็นการมารวมกันของหมู่คณะ ผู้มีความเชื่อเดียวกัน หมู่คณะที่ได้รับพระจิตเจ้าองค์เดียวกัน พระผู้บรรเทา พระจิตเจ้าแห่งความจริง ผู้จะไม่ทำให้เราต้องเป็นกำพว้า ขาดพระเยซูเจ้า พระจิตเจ้านี้เองทำให้เราเข้าใจ รู้จักและรักพระเยซูเจ้า เพราะพระองค์จะทรงอยู่ใกล้เราและจะประทับอยู่ในเราตลอดไป พระคริสตเจ้าเองทรงกลับคืนชีพด้วยฤทธิ์อำนาจของพระจิตเจ้า บัดนี้ พระจิตเจ้าองค์เดียวกันจะทรงปลุกพระเยซูเจ้าจากเครื่องหมายฝังและหล้าองุ่นเพื่อเปลี่ยนเป็นนุชาบนกางเขน พระจิตเจ้าเดียวกันคือผู้สร้างเอกภาพให้กับหมู่คณะใหม่ของพระเจ้า และทำให้หมู่คณะนี้มีพระเยซูเจ้าประทับอยู่ต่อไปในพี่น้องที่รักกัน ความรักกันนี้เองจะเป็นพยานถึงพระคริสตเจ้าในชีวิต

ด้วยสายสัมพันธ์ที่พระจิตเจ้าเองทรงเป็นผู้สร้างและทรงเป็นสายสัมพันธ์นั่นเอง ความเชื่อและความหวังเดียวกันที่ประชากรของพระเจามี จึงแปลเป็นการกระทำได้ ประชากรของพระเจ้าจึงไม่ได้อยู่ตามลำพังกับความ โน้มเอียงตามธรรมชาติ

2. การฉลองพระธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้าในพิธีบูชาขอบพระคุณ

2.1 บรรยากาศของการฉลอง

การฉลองในวันนี้จึงควรตระหนักถึงเอกภาพ ความรักและความเป็นหนึ่งหนึ่งของหมู่คณะ อาศัยพระจิตเจ้า ซึ่งทำให้หมู่คณะนี้กลับเป็นประชากรใหม่ผู้เป็นพยานถึงพระราชาภิรมย์ของพระบิดาเจ้าสำหรับมนุษย์ ซึ่งเป็นหมู่คณะที่รวมด้วยบุคคลที่ต่างศาสนากับเรา

2.2 ช่วงเวลาในพิธีที่ควรให้ความสนใจ

หาจุดศูนย์กลางให้กับพิธีและการฉลอง และให้ความเอาใจใส่กับช่วงเวลาต่อไปนี้
เริ่มพิธี

- บทนำและคำทักทายของพระสงฆ์ พึงสร้างความตระหนักและบรรยากาศของหมู่คณะที่มีความเป็นหนึ่งและความรักต่อกันและกัน
- บทเพลงแห่เข้า ควรมีเนื้อหาของ “ความรัก, ความเป็นหนึ่ง.. ฯลฯ”
- บทสารภาพบาปควรเสริมบรรยากาศและความตระหนักนี้ด้วย “พิธีสารภาพบาป” เพื่อขอโทษสำหรับความผิดบกพร่องในเรื่องของเอกภาพและความรัก ซึ่งทำให้หมู่คณะขาดการประทับอยู่ของพระคริสตเจ้าและไม่เป็นพยานถึงพระองค์

ภาควจนพิธีกรรม

- บทนำควรมีเพียงหนึ่งบทก่อนเข้าสู่บทอ่านทั้งหลาย โดยให้ภาพรวมอย่างสั้นๆ ถึงพระวาจาในวันนี้
- บทเทศน์ เตือนย้ำให้หมู่คณะมีความรักกัน ละทิ้งอคติและความเกลียดชังให้ได้ เพื่อให้พระคริสต์มาประทับอยู่และนำเสนอให้สัตบุรุษนำไปสู่ภาคปฏิบัติ
- บทภาวนาของมวลชน เน้นการภาวนาเพื่อเอกภาพในพระศาสนจักร ในสังคมชาวคริสต์ทั่วโลก ในสถาบัน ในวัด ในครอบครัว ฯลฯ

ภาคบูชาขอบพระคุณ

- การเตรียมของถวาย อาจทำรูปหัวใจดวงใหม่ๆ แล้วจารึกชื่อของสัตบุรุษทุกคน (หรือตระกูล) ลงไปในหัวใจนั้นๆ แล้วหั่นนำมาถวายพร้อมกับเครื่องบูชาด้วย
- การรับศีล ควรเน้นความหมายของ “ความเป็นหนึ่งกับพระเยซูเจ้า” ด้วยความเชื่อและการถือตามพระบัญญัติ

ดังนั้น “การสวดบทข้าแต่พระบิดา ” “การแสดงความ
เป็นมิตรต่อกัน” และ “การรับศีล” พึงเป็นการกระทำที่มี
เอกภาพและเสริมความหมายเดียวกันของการประทับอยู่
ของพระคริสตเจ้าในหมู่คณะที่รักกัน ดังนั้น หากมีความ
แตกแยก ความเกลียดชัง การรับพระกายพระโลหิตก็จะ
ไม่มีความหมายเป็นการประทับอยู่ของพระเยซูเจ้า

2.3 บทภาวนาของมวลชน

ประธาน

พี่น้องที่รัก ให้เราภาวนาต่อพระเจ้า พระบิดาของเรา ผู้ทรงรักเราทุกคนเท่า
เทียมกัน และทรงปรารถนาให้เราทุกคนมีส่วนร่วมในพระอาณาจักรสวรรค์
ของพระองค์

ผู้นำ

- 1) เพื่อองค์สมเด็จพระสันตะปาปา บรรดาพระสังฆราช พระสงฆ์ และผู้
แพร่ธรรมทั้งหลาย จะได้มีจิตใจที่จะรักษาความสันติไว้ในดวงใจ และมิ
ความเอาใจใส่ต่อฝูงแกะของพระคริสตเจ้าเสมอ **ให้เราภาวนา**
- 2) เพื่อดวงพระวิญญาณของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลย
เดช เข้าสถิต ณ สรวงสวรรค์ มีความสุขนิรันดร์ พร้อมกับบรรดาทูต
สวรรค์และนักบุญทั้งหลาย **ให้เราภาวนา**
- 3) เพื่อโลกของเราจะได้รับพระเมตตาให้สามารถจัดความขัดแย้งต่างๆ
ภายในโลกได้ด้วยสันติวิธีโดยโปรดให้ผู้มีอำนาจในการปกครอง ยอมละ
ทิฐิของตนและรับจิตตารมณ์ใหม่ของพระคริสตเจ้า ในการหันหน้าเข้าหา
กันปรับความเข้าใจกันและคืนดีกัน เพื่อความสงบสุขของโลก
ให้เราภาวนา
- 4) เพื่อบรรดาคริสตชนที่ถูกเบียดเบียนอย่างไม่เป็นธรรม จะได้มีความ
อดทนและกล้าหาญในการเป็นพยานยืนยันถึงองค์พระเยซูคริสตเจ้า ด้วย
ความเชื่อที่มั่นคงเสมอ **ให้เราภาวนา**

5) เพื่อเราทุกคน จะได้เจริญชีวิตภายใต้การนำของพระเจ้า ด้วยสันติสุข และความรักที่แท้จริง ทั้งต่อพระเจ้าและต่อเพื่อนพี่น้อง พร้อมเสมอที่จะช่วยเหลือและให้กำลังใจแก่ทุกคนด้วยความยินดี **ให้เราภาวนา**

ประธาน

ข้าแต่พระบิดาเจ้า พระบุตรของพระองค์ได้เผยแสดงถึงความรักและการประทับอยู่ของพระองค์ภายในจิตใจข้าพเจ้าทั้งหลายแล้ว โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายรักสิ่งที่พระองค์ทรงสั่ง และปรารถนาสิ่งที่พระองค์ทรงสัญญาในท่ามกลางความแปรปรวนของโลกนี้ โปรดให้ข้าพเจ้าทั้งหลายเป็นหนึ่งเดียวกัน ในความรักของพระองค์ สามารถเอาชนะอุปสรรคและปัญหาต่างๆ ตามพระประสงค์ของพระองค์เสมอ ไปด้วยเถิด ทั้งนี้ ขอพึงพระบารมีพระคริสตเจ้า พระเจ้าของข้าพเจ้าทั้งหลาย

3. การฉลองพระธรรมล้ำลึกของพระคริสตเจ้าในชีวิต

วันนี้เราฉลอง “การประทับอยู่ของพระเยซูเจ้า ” ในที่ชุมนุมวันอาทิตย์ของหมู่คณะที่รักกัน ท่าทีของการให้อภัย ท่าทีของความเป็นหนึ่ง จะทำให้เราตระหนักถึงการประทับอยู่ของพระองค์ ทำให้เรา “รู้จักและเห็น ” พระองค์ แม้เมื่อโลกจะเห็นว่าพระองค์สิ้นพระชนม์แล้วก็ตาม และอาศัยชีวิตของความรักนี้เองที่เราจะเป็นพยานให้โลกเห็น พระราชกิจอัศจรรย์ของการกลับคืนของพระคริสตเจ้า บ่อเกิดของชีวิตใหม่แห่งความรัก และเอกภาพที่ปรากฏให้เห็นในความเป็นจริง

3.1 ท่าทีการเป็นพยานถึงพระคริสตเจ้าด้วยความรัก

การเป็นประจักษ์พยานให้เราสามารถยืนยันถึงพระเยซูเจ้าก็คือชีวิตจริงที่เรากำลังดำเนินอยู่ในขณะนี้ ซึ่งจะต้องเป็นชีวิตที่เต็มด้วยความรัก ความรักที่เรีกร้อง ซึ่งหลายครั้งอาจทำให้เราต้องทำอะไรมากขึ้น เพื่อยืนยันความรักนั้น และจะเป็นการประกาศที่ดี ถ้าเราสามารถรักในนามของพระคริสตเจ้า เห็นพระเยซูเจ้าในทุกๆ โอกาส ทุกๆ สถานที่ และในทุกๆ คน เมื่อนั้นเราก็สามารถประกาศว่าเราได้รู้จักพระคริสตเจ้า ผู้ทรงกลับคืนชีพ และโดยอาศัยความรักที่เราพยายามให้แก่กันและกันอย่างแท้จริง ที่นั่นเราก็จะสามารถพบการประทับอยู่ของพระองค์เสมอ

3.2 ชีวิตที่ดำเนินไป (ตามทำที)

ชีวิตที่อยากเป็นหนึ่งกับพระเยซูเจ้า ผู้เป็น หนทาง ความจริง และชีวิต เราจำเป็นต้องปฏิบัติ พระบัญญัติของพระองค์ คือ รักพระเจ้าสุดดวงใจ ด้วยการปฏิบัติหน้าที่คริสตชนอย่างดี อีกทั้งปฏิบัติความรักต่อเพื่อนพี่น้อง ดังที่พระองค์ทรงรักเราเมตตาเรา โดยทางชีวิต ความตาย และการกลับเป็นขึ้นมาจากพระองค์เอง

แนวทาง แบบที่ 1

อาทิตยที่ 6 เทศกาลปัสกา ปี A

ข้อมูลจาก “หนังสือมิสซาว์นอาทิตยฉบับพกพา คณะกรรมการคาทอลิกเพื่อพิธีกรรม”

หัวข้อ: ความแตกต่างในเอกภาพ

ผู้ก่อตั้งสถาบันหรือกิจการใดๆก็มิอาจหวังได้เลยว่างานของเขาจะยืนยงอยู่ต่อไป นอกเสียจากว่าศิษย์ของเขาจะยอมรับความคิดของเขาด้วยความเต็มใจ บรรดาศิษย์จะต้องซื่อสัตย์ต่อประเพณีที่ผู้ก่อตั้งได้กำหนดไว้และมีใจเปิดกว้างพอที่จะรับทรรศนะอันเกิดจากการหยั่งรู้ของเขา เกี่ยวกับอนาคตของงานนั้น อาศัยแนวทางจากจิตตารมณ์ของผู้ก่อตั้ง ผู้สืบต่อกิจการจะต้องปฏิบัติงานในเชิงสร้างสรรค์ รู้จักปรับตัวเองอย่างต่อเนื่องให้เข้ากับสถานการณ์ใหม่ที่เกิดขึ้นนี้ เป็นสิ่งที่พระศาสนจักรสมัยเริ่มแรก ได้พยายามทำดังที่เราเห็นในหนังสือกิจการอัครสาวกที่เราอ่านในวันอาทิตยของเทศกาลนี้

บรรดาสาสนุศิษย์ของพระเยซูเจ้ารู้ว่า การกิจของพวกเขาคือการเทศน์สอนพระวรสารแก่ ประชาชาติ (มธ28:19) ในวันนี้ เราจะอ่านพบว่านักบุญฟิลิป “ไปยังเมืองหนึ่งในแคว้นสะมาเรีย ประกาศพระคริสตเจ้าในเมืองนั้น ” อัครสาวก ในกรุงเยรูซาเล็ม ได้ยินเรื่องนี้และค่อนข้างประหลาดใจ ชาวยิวและชาวสะมาเรียไม่คบหาสมาคมกัน(ยน 4 : 9)เราจะเห็นผู้คนพากันประหลาดใจเช่นเดียวกับเมื่อชาวโรมันคนแรกได้เข้ามาในพระศาสนจักร(กจ10:65) ในความเป็นจริง การออกนอกขอบเขตประเพณีดั้งเดิมของชาวยิวครั้งนั้นนับว่าเป็นก้าวที่กล้าหาญและสร้างสรรค์อย่างยิ่ง

ตั้งแต่นั้นเป็นต้นมา พระศาสนจักรมีหน้าที่ที่จะยอมรับความแตกต่างเข้าในอ้อมอกของตนและพยายามรักษาเอกภาพไว้ในพระจิตเจ้า นี่เป็นเหตุผลที่ว่าทำไม อัครสาวกจึงได้ไปยังแคว้นสะมาเรียเพื่อปกมือเหนือชาวสะมาเรียที่กลับใจเป็นเครื่องหมายของการอนุวัติรับรอง “และพวกเขาก็ได้รับพระจิตเจ้า ” เราควรยอมรับสถานการณ์ทำนองเดียวกันในพระศาสนจักรปัจจุบันและในวัฒนธรรมของเรา "พระคุณของพระจิตมีหลายอย่างต่าง ๆ กัน แต่มีพระจิตองค์เดียวกัน" (1คร12 : 4) มีผู้ได้รับพระคุณพิเศษ พวกที่ไม่สังกัดวัด มีทั้งพวกอนุรักษนิยมและพวกเสรีนิยม มีทั้งเด็กหนุ่มและคนแก่ที่ถืออารมณ์เป็นใหญ่และที่ถือปัญญาเหตุผลเป็นใหญ่ ให้เราอดทนต่อกันและกัน トラบใดที่พระจิตองค์เดียวกันทรงเป่าลมเหนือทุกคนภายใต้การนำของพระสังฆราชของเรา

บทอ่านที่ 1 กจ 8 : 5-8, 14-17

เราอ่านพบความสำเร็จของบรรดาสานุศิษย์ในการเป็นพยานถึงพระเยซูเจ้า ถ้อยคำและเครื่องหมายของพวกเขาได้นำผู้คนจากทุกชั้นวรรณะรวมทั้ง “ชาวสะมาเรียที่ถูกเหยียดหยาม” ให้มาสู่ความเชื่อในพระเยซูเจ้าผู้กลับคืนชีพด้วยการปกมือ อัครสาวกรับพวกเขาเข้าในภราดรภาพคริสตชนซึ่งมีศูนย์กลางใหญ่อยู่ที่กรุงเยรูซาเล็ม

จงระมัดระวัง ให้ความแตกต่างยังคงอยู่ภายใต้ร่มเงาแห่งเอกภาพในพระจิตเจ้า “อย่าเป็นคนที่ทำอะไรแต่ลำพัง” ความคิดที่มีคนเห็นด้วยแต่น้อยหรือ ไม่มีเลยเป็นเรื่องที่น่าสงสัยไว้ก่อน

บทอ่านจากหนังสือกิจการอัครสาวก

ครั้งนั้น ฟิลิปไปเมืองหนึ่งในแคว้นสะมาเรีย และประกาศเรื่องพระคริสตเจ้าให้ชาวเมืองนั้นฟัง ประชาชนที่ได้ฟังถ้อยคำของฟิลิป และเห็นเครื่องหมายอัศจรรย์ที่เขากระทำ ก็พร้อมใจกันฟังคำสั่งสอนของเขา คนหลายคนที่ถูกปีศาจชั่วร้ายสิงอยู่ร้องเสียงดังแล้วปีศาจก็ออกไป คนอัมพาตและคนง่อยจำนวนมากหายจากโรค ประชาชนในเมืองนั้นจึงชื่นชมอย่างมาก บรรดาอัครสาวกที่กรุงเยรูซาเล็มส่งเปโตรและยอห์นไปหาชาวสะมาเรียเมื่อรู้ว่าเขาได้รับพระวาจาของพระเจ้าแล้ว เมื่อเปโตรและยอห์นไปถึงก็อิชฐานภวานาเพื่อชาวสะมาเรียเหล่านั้น ให้ได้รับพระจิตเจ้า เพราะยังไม่มีผู้ใดได้รับพระจิตเจ้าเลย เขาเพียงแต่ได้รับศีลล้างบาปเดชะพระนามของพระเยซูองค์พระผู้เป็นเจ้าเท่านั้น เปโตรและยอห์นจึงปกมือเหนือเขาทั้งหลาย และเขาเหล่านั้นก็ได้รับพระจิตเจ้า

บทอ่านที่ 2 1 ปต 3 : 15-18

นักบุญเปโตรกล่าวปราศรัยต่อคริสตชนที่ได้รับการประนามเพราะวิถีการดำเนินชีวิตของพวกเขาในพระคริสตเจ้า ท่านได้เร่งเร้าพวกเขาให้มีความหวังและพร้อมที่จะตอบคำถามแก่ทุกคน จุดสำคัญ (คือพระวาจาของพระเจ้าสำหรับเรา) ดูเหมือนจะมีอยู่ว่า สิ่งนี้อาจเกิดขึ้นกับท่านได้เช่นกัน

ผู้ร่วมงานของท่านรู้ว่าท่านเป็นคาทอลิกที่ถือปฏิบัติกฎเกณฑ์และประเพณีคาทอลิกหรือไม่ ท่านมีแนวการมองชีวิตด้วยความหวังและมองโลกในแง่ดีหรือไม่ ท่านสามารถตอบได้หรือไม่เมื่อมีผู้ถามปัญหา? นี่หมายถึงว่าท่านจะต้องอ่านหนังสือให้มาก ท่านรู้เรื่องอย่างทันต่อเหตุการณ์เกี่ยวกับ “ขั้นตอนที่กล้าหาญและสร้างสรรค์” ที่พระศาสนจักรกำลังดำเนินอยู่ในปัจจุบัน โดยการปรับตัวเองเข้ากับสถานการณ์ใหม่หรือ(ดูหัวข้อ)

บทอ่านจากจดหมายนักบุญเปโตรอัครสาวก ฉบับที่หนึ่ง

ลูกที่รัก จงนมัสการองค์พระผู้เป็นเจ้า คือพระคริสตเจ้าในจิตใจของท่าน จงพร้อมเสมอที่จะให้คำอธิบายแก่ทุกคนที่ต้องการรู้เหตุผลแห่งความหวังของท่าน จงอธิบายด้วยความอ่อนโยนและด้วยความเคารพอย่างบริสุทธิ์ใจ เพื่อเมื่อท่านถูกใส่ร้าย ผู้ที่กล่าวร้ายความประพฤติของท่านตามคำสอนของพระคริสตเจ้า ก็จะต้องประสบความอับอาย หากเป็นพระประสงค์ของพระเจ้า การทนทุกข์เพราะทำความดีนั้น ย่อมดีกว่าการทนทุกข์เพราะทำความชั่ว พระคริสตเจ้าสิ้นพระชนม์เพียงครั้งเดียวเพราะบาป พระองค์ผู้ทรงชอบธรรมสิ้นพระชนม์เพื่อคนอธรรม พระองค์จะทรงนำเราไปเฝ้าพระเจ้า พระองค์ทรงถูกประหารในสภาพมนุษย์ แต่พระเจ้าประทานชีวิตให้พระองค์อีก

พระวรสารยอห์น 14 : 15-21

พระเยซูเจ้าทรงเตือนผู้ติดตามพระองค์ว่า พระองค์จะไม่อยู่กับพวกเขาอย่างที่พวกเขาจะแลเห็นพระองค์ได้อีกต่อไป แต่พระองค์จะอยู่กับพวกเขาตลอดไปในองค์พระจิต พระองค์จะทรงส่งพระผู้บรรเทา ผู้เป็นที่ปรึกษา ผู้ป้องกัน มาเพื่อปกป้องพวกเขา พระเยซูเจ้าทรงเรียกพระจิตว่า “พระจิตแห่งความจริง” และทรงสัญญาจะประทานพระจิตให้กับเราทุกคน “เพื่อจะอยู่กับพวกท่านเสมอไป” นี่เป็นเหตุสำหรับความเชื่อของเรา (ดูบทอ่านที่ 2) และสำหรับการมองชีวิตในแง่ดีแม้เราจะแตกต่างกันให้เรารวมเป็นหนึ่งเดียวกันในพระจิตเจ้าเกิดในความเชื่อ “พวกท่านรู้จักพระองค์ได้เพราะพระองค์สถิตอยู่ท่ามกลางพวกท่านและประทับอยู่ในท่าน”

บทอ่านจากพระวรสารตามคำบอกเล่าของนักบุญยอห์น

เวลานั้น พระเยซูเจ้าตรัสกับสานุศิษย์ว่า

“ถ้าท่านทั้งหลายรักเรา ท่านจะปฏิบัติตามบทบัญญัติของเราและเราจะวอนขอพระบิดา แล้วพระองค์จะประทานผู้ช่วยเหลืออีกองค์หนึ่งให้ท่านเพื่อจะอยู่กับท่านตลอดไปคือพระจิตแห่งความจริงซึ่งโลกรับไว้ไม่ได้เพราะมองพระองค์ไม่เห็น และไม่รู้จักพระองค์แต่ท่านทั้งหลายรู้จักพระองค์เพราะพระองค์ทรงดำรงอยู่กับท่าน และอยู่ในท่าน เราจะไม่วิ่งท่านทั้งหลายให้เป็นคำพ้อเราจะกลับมาหาท่านในไม่ช้า โลกจะไม่เห็นเราแต่ท่านทั้งหลายจะเห็นเรา เพราะเรามีชีวิต และท่านก็จะมีชีวิตด้วยในวันนั้นท่านจะรู้ว่า เราอยู่ในพระบิดาของเราท่านอยู่ในเรา และเราอยู่ในท่าน ผู้ที่มีบทบัญญัติของเรา และปฏิบัติตามผู้นั้นรักเราและผู้ที่เรา รักเรา พระบิดาของเรา ก็จะทรงรักเขาและเราเองก็จะรักเขา และจะแสดงตนแก่เขา”